



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร. 80158

ที่ ศธ 0512/ 04604

วันที่ 31 สิงหาคม 2559

เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ภาษาอังกฤษเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการสรรหาและคัดเลือก  
ตำแหน่งงาน ระดับ P7 ขึ้นไป

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ

อ้างถึง บันทึกข้อความสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ ศธ 0512/04990 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ตามบันทึกข้อความที่อ้างถึง เรื่องเกณฑ์ขั้นต่ำการประเมินความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับ P7 ขึ้นไป ต่อมาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณาทบทวนการกำหนดเกณฑ์การประเมินความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับ P7 ขึ้นไปแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีสถานภาพข้าราชการ/ลูกจ้างประจำเงินงบฯ/ลูกจ้างประจำเงินนอกฯ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานวิสามัญ/พนักงาน รปภ. ที่ประสงค์จะสมัครงานในตำแหน่งงานระดับ P7 ขึ้นไป ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก โดยไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ อย่างไรก็ตาม หากส่วนงาน/หน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานก็สามารถกำหนดผลคะแนนภาษาอังกฤษขั้นต่ำไว้ในประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งงานนั้นๆ โดยให้ใช้บังคับทั้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นให้มีผลใช้บังคับสำหรับการเปิดรับสมัครงานใหม่ นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ในการนี้ เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้ ดังนั้น การเปิดรับสมัครงานใหม่ นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ขอให้ส่วนงาน/หน่วยงานดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลดังกล่าว

อนึ่ง กรณีผู้สมัครงานที่เป็นบุคคลภายนอกต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำดังเดิมตามบันทึกข้อความที่อ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ วันชัย มีชาติ)

รองอธิการบดี